

## บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการเลือกภักดิ์ของชนชาติอิสราเอล” จาก 1 ซามูเอล 8:4-9 พระวณะตอนดังกล่าว มีเรื่องให้ต้องศึกษาว่า เหตุใดชนชาติอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าเป็นภักดิ์ริษของเขาทั้งหลาย และเรียกร้องให้เลือกมนุษย์มาเป็นภักดิ์ริษแทนพระเจ้า ทั้งๆ ที่พระเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงเป็นภักดิ์ริษของเขา ทรงนำเขาทั้งหลายออกจากความเป็นทาสในอียิปต์ให้พ้นจากศัตรูและภัยธรรมชาติ และปกครองเขาในแผ่นดินคานาอันตลอดมาในฐานะภักดิ์ริษของเขาทั้งหลาย และในพันธสัญญาใหม่ก็เช่นกัน แท้จริงพระเจ้าได้มาเป็นภักดิ์ริษ หรือพระเมสสิยาห์ที่เขาทั้งหลายรอคอยนั้น แต่ด้วยสาเหตุอันใด พวกเขาจึงปฏิเสธพระเยซูคริสต์หรือพระเมสสิยาห์ ผู้มาเป็นภักดิ์ริษของเขาทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง เป็นเหตุให้พระองค์ถูกระงับด้วยข้อหาที่ว่า เพราะพระองค์มาเป็นภักดิ์ริษของพวกเขา และเป็นกบฏโรม

ดังนั้น จึงเป็นคำถามต่อคริสตชนทุกท่านว่า เราเข้าใจความหมายของความเป็นภักดิ์ริษของพระเจ้าตามความหมายที่แท้ของพระวณะของพระเจ้าทั้งสองตอนข้างต้นแล้วหรือยัง และคิดอย่างไรกับการเลือกภักดิ์ริษของชนชาติอิสราเอล และที่สำคัญในปัจจุบันคริสตชนต้องเข้าใจ และมีจุดยืนต่อพระวณะของพระเจ้าที่ถูกตั้งอย่างไร

ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเน้นการศึกษาค้นคว้าในพันธสัญญาเดิมพระธรรม 1 ซามูเอล 8:4-9 เป็นหลัก โดยเริ่มศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการขอกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลในประวัติศาสตร์ และศึกษาในพันธสัญญาใหม่ พระกิตติคุณยอห์น 19:14-16 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจถึงสถานการณ์อิสราเอลปฏิเสธให้พระเยซูคริสต์เป็นภักดิ์ริษ วิธีการศึกษาจะใช้วิธีการทำอรรถวิเคราะห์และอธิบาย และ บทสุดท้ายกล่าวถึงจุดยืนของคริสตชนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นภักดิ์ริษของพระเจ้า ผู้เขียนได้แบ่งการศึกษาเป็น 5 บทดังนี้

บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยที่มา เหตุผล หรือแรงจูงใจในการศึกษา และตั้งวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญสองข้อคือ ข้อ 1 เพื่อสามารถเข้าใจแนวคิดของชนชาติอิสราเอลที่มีต่อความเป็นภักดิ์ริษของพระเจ้าตามประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลที่ถูกกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ และแยกแยะความหมายของพระวณะตอนดังกล่าวอย่างถูกต้อง ข้อ 2 เพื่อคริสตชนจะเข้าใจพระวณะของพระเจ้า และมีจุดยืนเกี่ยวกับความเป็นภักดิ์ริษของพระเจ้า ตลอดจนสามารถนำพระวณะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่ขัดต่อบริบททางสังคมและต่อความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า

**บทที่ 2** ศึกษาความหมายของคำศัพท์ “กษัตริย์” และ “พระเจ้า” และคำว่า “The Kingship of God”

ศึกษาความหมายของคำว่า “กษัตริย์” และคำว่า “พระเจ้า” เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “พระเจ้า” ในความหมายโดยทั่วไป กับ “พระเจ้า” ในความหมายเชิงคริสตศาสนาที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การเข้าใจความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าตามความหมายของพระวาระของพระเจ้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะคำว่า “กษัตริย์” และ “พระเจ้า” โดยทั่วไปสามารถใช้เรียกชื่อของสัตว์ สิ่งของ คน เทพเจ้าหรือสามารถใช้เรียกชื่อพระเจ้าตามความเชื่อของคริสตชนได้ด้วย

**บทที่ 3** อรรถวิเคราะห์และอรรถาธิบายในคัมภีร์พระธรรม 1 ซามูเอล 8:4-9 ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล หรือเบื้องหน้า เบื้องหลังพระธรรม 1 ซามูเอล ศึกษาจุดประสงค์ของผู้เขียนพระธรรม 1 ซามูเอล เพื่อจะเข้าใจในสถานการณ์ในสมัยนั้นๆ และได้ข้อมูลแวดล้อมต่างๆ และศึกษาคัมภีร์เป็นข้อๆ เพื่อได้ความหมายตามหัวข้อเรื่องมากที่สุด และจะให้ความหมายเกี่ยวกับความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนั้นว่าเป็นอย่างไร และแนวคิดการปฏิเสธให้ พระเจ้าเป็นกษัตริย์แต่เลือกที่จะเลือกมนุษย์มาเป็นกษัตริย์นั้นด้วยสาเหตุใด

**บทที่ 4** ศึกษาแนวคิดความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าจากพระกิตติคุณยอห์น 19:14-16 ศึกษาเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ ศึกษาประวัติผู้เขียนพระกิตติคุณยอห์นและจุดประสงค์ของผู้เขียนกิตติคุณยอห์น ซึ่งทำให้มีความเข้าใจสถานการณ์ในอดีตว่า มีหลายสิ่งที่แตกต่างกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น เรื่องความเชื่อทางศาสนา หรือวิถีชีวิตของผู้คนสังคมในขณะนั้น เป็นต้น บริบทใกล้ บริบทไกลจะสามารถทำให้เห็นภาพการมาก่อน มาหลังของเรื่องที่ศึกษามากยิ่งขึ้นแล้วได้ทำการอธิบายคัมภีร์เป็นข้อๆ ทำให้เห็นภาพของอารมณ์ความรู้สึกบุคคลในเรื่องและบรรยากาศในเวลานั้นๆ ทำให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจความหมายชัดเจนขึ้นและเข้าใจความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์และสามารถเข้าใจว่าการปฏิเสธพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์นั้นถูกผิดอย่างไร

**บทที่ 5** บทสุดท้าย ผู้เขียนเสนอแนะให้คริสตชนมีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าที่ถูกต้อง เช่นนอกจากจะต้องเข้าใจหรือแยกแยะความถูกผิดในการเลือกกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลแล้วจะต้องเข้าใจแผนการมอบอำนาจความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้า และสามารถนำพระวาระตอนที่ศึกษา มาประยุกต์ใช้ในบริบททางสังคมอย่างถูกต้อง และเป็นที่ถูกต้องต่อพระประสงค์ของพระเจ้าต่อไป